

SHB năm thứ ba liên tiếp được vinh danh ngân hàng có hoạt động tài trợ bền vững

15:28 03/04/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Giải thưởng của Global Finance không chỉ khẳng định vị thế của SHB trong lĩnh vực tài chính, mà còn thể hiện trách nhiệm của ngân hàng đối với cộng đồng và nền kinh tế Việt Nam.

SHB là đại diện duy nhất của Việt Nam được Global Finance trao tặng giải thưởng "Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất năm 2025", ghi nhận cho những nỗ lực của ngân hàng trong việc thúc đẩy các giải pháp tài chính mang lại lợi ích lâu dài cho xã hội và môi trường. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa được tạp chí Global Finance có trụ sở tại Mỹ vinh danh là "Ngân hàng có hoạt động tài trợ bền vững tốt nhất Việt Nam năm 2025" đánh dấu năm thứ ba liên tiếp SHB nhận được giải thưởng uy tín này.

Giải thưởng của Global Finance không chỉ khẳng định vị thế của SHB trong lĩnh vực tài chính, mà còn thể hiện trách nhiệm của ngân hàng đối với cộng đồng và nền kinh tế Việt Nam. Điều này cũng phản ánh xu hướng toàn cầu về tài chính bền vững, khi các tổ chức tài chính ngày càng chú trọng đến các dự án và hoạt động mang lại lợi ích lâu dài cho xã hội và môi trường.

Sustainable Finance Awards là giải thưởng thường niên được Global Finance trao tặng cho các tổ chức tài chính đã khởi xướng, duy trì và phát triển các hoạt động tín dụng nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và giúp xây dựng một tương lai bền vững. Giải thưởng được hội đồng bình chọn xét duyệt dựa trên các tiêu chí khách quan, độc lập, công tâm gồm các chính sách, mục tiêu quản trị cũng như những thành tựu có thể đo lường được trong tài trợ bền vững. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, SHB là ngân hàng Việt Nam duy nhất được vinh danh hạng mục này.

"Tài trợ bền vững không chỉ là một xu hướng mà đã trở thành trách nhiệm và ưu tiên chiến lược của SHB trong nhiều năm qua. Chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng các sản phẩm và dịch vụ tài chính không chỉ phù hợp với từng đối tượng khách hàng, mà còn mang lại những tác động tích cực cho môi trường và cộng đồng. Đặc biệt, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của con người, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng các hoạt động tín dụng nhằm hỗ trợ các dự án bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi

khí hậu, và góp phần xây dựng một tương lai bền vững cho thế hệ mai sau”, đại diện SHB chia sẻ.



SHB năm thứ ba liên tiếp được Global Finance vinh danh ngân hàng Việt Nam có hoạt động tài trợ bền vững tốt nhất.

Là một trong những ngân hàng thương mại tư nhân hướng dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực xanh nhiều nhất, tỷ trọng tín dụng xanh tại SHB lên tới gần 10% tổng dư nợ và tăng trưởng ngày càng nhanh, phát huy hiệu quả rõ rệt góp phần tăng trưởng bền vững và bảo vệ môi trường. Điều này minh chứng cho những nỗ lực của ngân hàng trong việc đồng hành cùng Chính phủ thực hiện cam kết đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050.

SHB là đơn vị cấp tín dụng góp phần xây dựng nhà máy gạo hạnh Phúc, công trình được đầu tư với quy mô lớn nhất châu Á tại An Giang khánh thành vào tháng 1/2022, hiện đã hoàn thiện và vận hành. Bên cạnh đó, SHB cũng là tổ chức tín dụng đưa dòng vốn tới các dự án xanh như Nhà máy điện gió Yang Trung, một trong những cụm điện gió lớn nằm tại Gia Lai, đóng góp lớn cho mạng lưới điện quốc gia với gần 1 triệu MWh.

Cùng với các dự án nông nghiệp, năng lượng sạch, SHB là ngân hàng cấp vốn cho nhiều công trình trọng điểm, thay đổi diện mạo quốc gia. Bên cạnh đó, SHB cũng cấp tín dụng cho một số dự án trong các lĩnh vực như logistics, vận tải cảng biển – những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Trong những năm qua, SHB là đối tác tin cậy của nhiều định chế tài chính như WB, IFC, ADB... đưa dòng tín dụng đến dự án năng lượng sạch, dự án “xanh” và các SME, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Ngân hàng mong muốn kiến tạo những di sản bền vững, trường tồn qua hàng trăm năm, phát triển thị trường tài chính Việt Nam sánh ngang với các nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ cho sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội, SHB đã được nhiều tổ chức trong nước và quốc tế vinh danh. Năm 2024, Tạp chí Finance Asia lần thứ hai liên tiếp trao giải thưởng “Ngân hàng có tác động ESG tích cực nhất Việt Nam” cho SHB. Bên cạnh đó, Tạp chí Alpha Southeast Asia vinh danh SHB là “Ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME”.

SHB đặt mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng топ 1 về hiệu quả; ngân hàng số được yêu thích nhất; ngân hàng bán lẻ tốt nhất đồng thời là ngân hàng nhóm đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Ngân hàng lấy con người và văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng; công nghệ hiện đại và số hóa là động lực bứt phá và phát triển bền vững, ngân hàng xanh là mục tiêu dài hạn.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/shb-nam-thu-ba-lien-tiep-duoc-vinh-danh-ngan-hang-viet-nam-co-hoat-dong-tai-tro-ben-vung-tot-nhat>